

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên



Ngày 27/2/2024, tại tỉnh Điện Biên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để thảo luận về các nội dung, khả năng hợp tác giữa Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN dựa trên những sự thành công của lịch sử hợp tác giữa hai đơn vị.

Mở đầu buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đã gửi lời chào đến đoàn công tác Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và bày tỏ sự kỳ vọng vào thành công của hoạt động hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN để từ đó nâng cao hiệu quả việc dạy và học ngoại ngữ tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHNN – ĐHQGHN nhất trí với các nội dung Sở GD&ĐT Điện Biên đề xuất.

Ông Đỗ Tuấn Minh đề nghị Sở GD&ĐT Điện Biên nghiên cứu làm đầu mối để phối hợp, nhân rộng việc đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành, ngoài tiếng Anh có thể xem xét một số ngoại ngữ khác theo nhu cầu thực tế.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung đề xuất, Sở GD&ĐT và Trường ĐHNN – ĐHQGHN ký kết biên bản hợp tác với 11 nội dung. Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã gửi tặng các cuốn sách do giảng viên trường biên soạn.

[Xem thêm](#)

Trường Quốc Tế tổ chức thành công 03 tọa đàm định hướng nghề nghiệp và tiếp nhận nguyện vọng đăng ký trực tiếp tại các trường THPT

Sáng nay, ngày 26/02/2024, Trường Quốc tế đã đồng hành cùng các trường THPT triển khai thành công đồng thời 03 sự kiện định hướng nghề nghiệp chuyên sâu và tiếp nhận nguyện vọng đăng ký trực tiếp tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội: THPT Cầu Giấy, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng và THPT Quang Trung.

Năm nay, chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT có sự đổi mới trong cách thức triển khai. Đó là các chương trình tọa đàm với những chủ đề mới mẻ giúp giải đáp những vấn đề, nội dung mà các quý trường THPT và các em học sinh quan tâm nhất.

Hãy trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể đáp ứng, thích nghi được với mọi sự thay đổi của thời

đại!" là một trong những thông điệp mà các diễn giả của Trường Quốc tế gửi tới các bạn học sinh THPT Cầu Giấy.

Tọa đàm thứ 2 được tổ chức tại trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng với chủ đề "Cơ hội vào đại học với chúng chỉ tiếng Anh quốc tế - Ứng phó với áp lực trước kỳ thi"

Chủ đề "Con nhà người ta và câu chuyện áp lực đồng trang lứa" với sự đồng hành của diễn giả - ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Career Development Manager,

Mentor/Educator, Hiphop Artist tại trường THPT Quang Trung - Hà Đông. Các chương trình tọa đàm Roadshow diễn ra rất thành công nhờ sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các Thầy/Cô và các em học sinh THPT.

[Xem thêm](#)

